

# Đồn tổng lực giải cứu ngành chăn nuôi lợn

## KỶ 3: MUÔN NẸO ĐƯỜNG "TỰ CỨU"

Không trông mong giá lợn hơi tăng trở lại, cũng không ngồi yên chờ thương lái đến thu mua, bằng nhiều cách khác nhau, nhiều hộ chăn nuôi đang "tự cứu" mình trước khi bị "lợn ăn cả số đờ".



Nhiều hộ chăn nuôi tự thịt lợn bán để giảm bớt thua lỗ.

Từ nhiều ngày nay, về các vùng quê, không khó để gặp cảnh vài ba nhà mua chung nhau con lợn tự mổ ăn. Không khí nhộn nhịp tưởng chừng chỉ có ở những ngày giáp tết nhưng lại là thực trạng đang diễn ra ở nhiều nơi khi giá lợn hơi giảm mạnh. Ông Phạm Văn Bài (huyện Đông

Hưng) cho biết: Trước thực trạng giá thịt lợn hơi giảm mạnh, tôi cùng với mấy anh em trong gia đình mua chung lợn về tự giết mổ, vừa rẻ hơn so với đi mua ở chợ, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho bà con chăn nuôi trong vùng. Thấy hiểu "chờ được vạ thì má đã sưng", trong tình cảnh "bỏ

thị thương, vương thì tội", mỗi hộ nuôi lợn tự tìm cách riêng cho mình để hạn chế mức thấp nhất thua lỗ. Ngôi bản thân trước phần thịt lợn bên vĩa hè, khuôn mặt hốc hác của bà Phạm Thị Gái, xã Vũ Hội (Vũ Thư) lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau lời mời chào khách mua thịt, bà Gái nhận lại những cái lắc đầu,

thi thoảng có người trả giá nhưng phần vì tiếc rẻ, phần vì xót xa bao nhiêu công lao, tiền bạc đầu tư vào đàn lợn, phần thịt của bà vẫn còn ngổn ngang. Bà Gái cho biết: Vợ chồng tôi gần bố nhiều năm với nghề nuôi lợn. Vốn hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải tự nuôi lợn nái để tiết kiệm chi phí đầu tư. Trước đây, giá lợn ổn định, cùng với việc chủ động nguồn giống, lợi nhuận từ nuôi lợn góp phần đáng kể ổn định kinh tế gia đình. Các cụ xưa có câu: "nuôi lợn có năm, nuôi tằm có lứa" nhưng chưa bao giờ thấy giá lợn rớt thê thảm như hiện nay. Con trai tôi cũng vay ngân hàng mấy chục triệu, đầu tư chuồng trại nuôi 50 con lợn. Ngay từ lứa đầu xuất bán đã gặp "khủng hoảng", dọn vệ sinh chuồng trại, nhìn đàn lợn quá lứa còn ngổn ngang trong chuồng mà xót xa. Đến giờ, trong chuồng nhà tôi vẫn còn 20 con, con nào cũng trên 1,3 tạ. Giá xuống thấp mà không có người mua, hơn 1 tuần nay, ngày nào vợ chồng tôi cũng dậy từ 2 giờ sáng, thuê người đến giết mổ rồi tôi tự đem bán. Tính ra, mỗi ki-lô-gam lợn, gia đình tôi thua lỗ khoảng 20.000 đồng. Gia đình bà Phạm Thị Oanh, xã Đông Xuân (Đông Hưng) nuôi hơn 40 con lợn với trọng lượng trên 1 tạ. Không thể cầm cự thêm được nữa, gần nửa tháng nay, bà Oanh cũng phải tự

giết lợn đem bán tại vĩa hè các khu đô thị trong thành phố Thái Bình. Bà Oanh cho biết: Tư thương không mua thì mình phải tự đem đi bán lẻ, cũng không cao hơn giá bán cho thương lái là bao nhưng còn tiêu thụ được lợn. Cứ mỗi ngày thịt một con đem bán từ sáng tới trưa cũng hết do tôi bán rẻ. Đến chiều lại lang thang mấy khu công nghiệp xem công nhân họ có mua thịt không, nếu có nhu cầu lại về giết bán cho họ. Anh em họ hàng ủng hộ gia đình tôi, cứ 3 - 5 nhà chung nhau mua 1 con lợn tự thịt, ngoài ăn thịt lợn, họ chế biến giò, chả, xúc xích, làm ruốc... Các đại lý cầm không bán chịu, bà Oanh cũng như rất nhiều hộ chăn nuôi thay cảm công nghiệp bằng cảm gạo, ngô, bèo bồng nhưng cũng 2 ngày mới được ăn một bữa, thay vào đó cho lợn uống nước cám hơi. "Cũng xót xa lắm nhưng biết làm sao được, lợn ăn hết cả học phí của con tôi, sắp ăn cả nhà rồi mà vẫn chưa bán được", bà Oanh chia sẻ. Tuy nhiên, những giải pháp trên chỉ áp dụng với những gia trại chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng ít. Với những trang trại chăn nuôi quy mô hàng trăm, hàng nghìn con lợn không thể mỗi ngày tự giết một vài con đem bán, đòi hỏi cần có sự chung tay vào cuộc từ ngân hàng và các cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Tử Tế, xã Thanh Tân (Kiến Xương)



Giá thịt lợn hơi giảm sâu xuống mức khoảng 18.000 - 22.000 đồng/kg như hiện nay, người chăn nuôi lợn đang đứng trước nguy cơ "phá sản". Trước tình hình đó, một số hộ chăn nuôi trong thôn đã bàn nhau để "tự cứu" mình bằng cách thịt lợn xoay vòng. Chúng tôi thỏa thuận với nhau mỗi hôm giết từ 2 - 3 con của nhà này, sau đó bán cho những gia đình trong thôn với giá rẻ hơn giá mua ngoài chợ khoảng 10.000 đồng/kg. Nhờ cách này mà đàn lợn hơn 60 con của gia đình tôi đã được giải cứu kịp thời, giảm bớt thua lỗ khoảng 400.000 đồng/con so với bán lợn hơi cho thương lái.

Ông Nguyễn Văn Luân, xã Bách Thuận (Vũ Thư)



Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình tôi hiện đang duy trì nuôi khoảng 300 con lợn nái ngoại và 500 con lợn thịt siêu nạc với trọng lượng từ 80 - 120kg/con. Mặc dù giá lợn hơi đang ở mức rất thấp nhưng các thương lái cũng không thu mua do không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vừa qua, chúng tôi đã liên kết với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và HTX Chăn nuôi hữu cơ Thái Bình khai trương cửa hàng thực phẩm sạch, theo đó trang trại của tôi cung cấp thịt lợn cho cửa hàng. Sản phẩm được bày bán tại đây hoàn toàn là thịt lợn sạch do được chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Trịnh Tiến Mạnh, thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên (Thái Thụy)



Những ngày qua, giá lợn hơi tại tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung liên tục giảm đã khiến cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Theo tôi, nguyên nhân là do ngành chăn nuôi phát triển quá "nóng", người chăn nuôi vẫn chủ yếu sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, thiếu hiểu biết về thị trường, đầu ra không ổn định... Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành có những giải pháp hỗ trợ thiết thực như giãn nợ, giảm giá thức ăn chăn nuôi để người dân yên tâm sản xuất, tiếp tục tái đàn. Cùng với đó cần phải có những giải pháp lâu dài, mang tính bền vững để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

(còn nữa)

LƯU NGÂN - PHẠM HƯNG

# Tập trung chăm sóc, phòng bệnh cho thủy sản

Hiện nay, thời tiết có những diễn biến bất thường không thuận lợi cho thủy sản nuôi trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Do đó, việc tập trung chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh luôn được các địa phương và người nuôi thả chú trọng.



Kiểm tra tôm giống ở Doanh nghiệp Phương Nam (Thái Thụy).

Ảnh: TRẦN TUẤN

Ông Chu Văn Kỳ, xã Đông Hải (Tiền Hải) chia sẻ: Gia đình có 4 ao với diện tích gần 2 mẫu. Trước khi vào mùa nuôi thả, gia đình đã sớm chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho vụ nuôi thả mới như tu bổ bờ đê, tiến hành tháo kiệt nước, thu gom rong rêu, cải tạo đáy, diệt khuẩn, diệt tạp và ổn định độ pH bằng vôi bột... Được ngành chuyên môn khuyến cáo, gia đình thường xuyên kiểm tra ao đầm, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thủy sản đã nuôi thả. Ông Phạm Văn Đồi, cán bộ lâm sinh thủy sản xã Thái Thượng (Thái Thụy) cho biết: Toàn xã có hơn 16ha nuôi tôm, chủ yếu là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Thời tiết bất lợi có thể làm giảm sức đề kháng, phát sinh dịch bệnh cho thủy sản nên bên cạnh việc chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ thuật hướng dẫn người nuôi các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh cho các đối tượng nuôi thả, địa phương còn chỉ đạo HTX phối hợp điều

tiết tốt nguồn nước phục vụ nuôi thả. Trước đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người nuôi trồng thủy sản. Địa phương cũng quan tâm, siết chặt công tác quản lý, kiểm soát con giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, góp phần hạn chế tình trạng con giống kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng thủy sản. Theo Chi cục Thủy sản, đến cuối tháng 4/2017, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc nuôi thả trên toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi ngao đạt 80%, nuôi tôm 75%, nuôi cá trên 95% diện tích nuôi thả theo kế hoạch. Tại hai huyện ven biển đã thả nuôi được 361,9 triệu con tôm giống/2.883,55ha thuộc diện tích vùng đầm trong và ngoài đê quốc gia, trong đó tôm sú thả 223,24 triệu con/2.698,95ha; tôm thẻ 138,66 triệu con/184,6ha. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, các địa phương vận động, hướng dẫn nông dân tận dụng tối đa diện tích mặt nước, tiếp

tục chuyển đổi những diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, đồng thời chú trọng phát triển vùng nuôi tập trung có quy mô lớn. Bên cạnh đó, chỉ đạo yêu cầu cung cấp nước đầy đủ, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các chủ nuôi, khuyến khích nuôi thả theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh trên thủy sản. Tăng cường phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi thủy sản. Phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn đối với từng đối tượng nuôi. Ngành cũng khuyến cáo chủ ao, đầm cần thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt các yếu tố môi trường trong ao, vùng nuôi và tình trạng sức khỏe của các đối tượng nuôi nhằm ứng phó với dịch bệnh có thể phát sinh. NGỌC MAI

## NHỮNG LƯU Ý TRONG CHĂM SÓC, QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại đến các đối tượng thủy sản nuôi.
2. Tăng cường theo dõi, chăm sóc, quản lý tốt các đối tượng nuôi:
  - a) Đối với nuôi ngao bãi triều: Hàng ngày sau khi thủy triều xuống, tiến hành san lấp các vùng trũng đọng nước trên mặt bãi, san thưa mật độ ngao, vệ sinh vây lưới, rác tạp và loại bỏ các đối tượng dịch hại. Định kỳ phun cát bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ cát bùn tạo môi trường thuận lợi cho ngao sinh trưởng.
  - b) Đối với nuôi tôm nước lợ: Thường xuyên theo dõi hoạt động bắt mồi của tôm và các yếu tố môi trường ao nuôi để có kế hoạch quản lý tốt ao nuôi tôm. Đặc biệt, cần chú ý đồng bộ biện pháp kỹ thuật để xử lý và kiểm soát các yếu tố môi trường sau mưa, tránh gây sốc cho tôm. Khi tôm lột xác hoặc bị bệnh cần giảm hoặc ngừng cho ăn và tham vấn ý kiến của cán bộ thủy sản để có hướng xử lý phù hợp. Quản lý môi trường ao nuôi: bảo đảm mực nước trên 1,2m; độ trong từ 30 - 40cm; màu nước ổn định, tốt nhất là màu vàng nâu hoặc xanh nõn chuối; độ kiềm 80 - 160mg/l; độ mặn 10 - 20‰; pH 7,5 - 8,5. Đối với tôm thẻ chân trắng, định kỳ 3 - 5 ngày/lần bổ sung chất khoáng xuống ao nuôi vào ban đêm giúp tôm nhanh cứng vỏ, lột xác đồng loạt. Khi có mưa lớn, các yếu tố nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan, pH... thay đổi đột ngột, cần tăng cường vận hành máy quạt nước, máy nén khí để đảo nước tránh hiện tượng phân tầng gây thiếu oxy tầng đáy. Sau mưa kiểm tra các chỉ số môi trường để bổ sung chế phẩm, khoáng chất điều chỉnh ổn định môi trường tránh gây sốc cho tôm.
    - c) Đối với nuôi cá các loại: Sử dụng thức ăn công nghiệp để bảo đảm đủ chất và lượng. Định kỳ 1 lần/tháng bổ sung Vitamin C để tăng sức đề kháng cho cá. Duy trì mực nước ao nuôi từ 1,2m trở lên, định kỳ 15 ngày/lần dùng vôi CaCO<sub>3</sub> hòa nước tạt đều trên mặt và bờ ao, lượng 1 - 2kg/100m<sup>2</sup>; định kỳ 1 lần/tháng sử dụng Zeolite bón xen kẽ với vôi để hấp thụ khí độc trong ao.
 

Chú ý: Không được sử dụng chất cấm để phòng, trị bệnh hoặc xử lý môi trường nước. Trong quá trình nuôi nếu thủy sản có dấu hiệu bị bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sau khi xử lý dịch bệnh, khuyến cáo người dân cải tạo lại ao nuôi như cải tạo ao ban đầu, nếu đang trong mùa vụ nuôi tiến hành thả cỡ giống lớn hoặc thay đổi đối tượng nuôi khác để hạn chế phát sinh bệnh dịch.

(CHI CỤC THỦY SẢN THÁI BÌNH)

# Bán hàng rong tái diễn tại khu vực cầu Tân Đệ

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay tình trạng người dân tự ý bày bán hàng rong vẫn ngang nhiên diễn ra tại khu vực cầu Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại đây, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt các tấm biển "cấm bán hàng, cấm dừng đỗ xe, cấm xe ôm" nhưng hoạt động buôn bán, dừng đỗ xe vẫn diễn ra hàng ngày, ngay dưới tấm biển cấm mà không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Anh Nguyễn Văn Dũng, lái xe khách tuyến Hải Phòng - Thanh Hóa cho biết: Tình trạng người dân bày bán hàng rong tại khu vực trên diện ra đã hàng chục năm nay, từ khi có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông, việc người dân bày bán hàng rong dưới lòng đường không chỉ gây mất an toàn giao thông và còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Tất cả cũng vì mưu sinh, tuy nhiên việc bất chấp nguy hiểm để bán hàng rong dưới lòng đường nơi có nhiều phương tiện lưu thông thì thật nguy hiểm. Mỗi khi lưu thông qua đây, các lái xe đều phải đi chậm, chú ý quan sát nhưng vẫn lo lắng vì người bán hàng rong vô tư đi lại ngay dưới lòng đường. Chỉ một sơ suất nhỏ là tai nạn giao thông có thể xảy ra. Theo quan sát của phóng viên,

hàng ngày cứ vào khoảng 7 giờ là những người bán rong lại bắt đầu công việc bày bán hàng, chủ yếu là bán táo, ổi và các loại nước giải khát. Để tiện cho việc buôn bán, người bán hàng ngồi ngay dưới lòng đường, mỗi khi có phương tiện dừng đỗ để đón, trả khách, những người bán hàng lại ủa ra chào kéo khách mua hàng... Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Thường, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Trước đây, tại khu vực cầu Tân Đệ có 12 người bán hàng rong và 7 hộ xây dựng lán trại để bán nước giải khát, đó ăn phục vụ lái xe đường dài. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Vũ Thư, qua tuyên truyền, vận động, các hộ dân đang lấn chiếm lòng đường, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán đều đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Đến hết tháng 4/2017, UBND xã Tân Lập đã hoàn thành việc giải tỏa 19 trường hợp bày bán hàng rong và dựng quán bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực cầu Tân Đệ. Sau khi giải tỏa, UBND huyện đã cho dựng hàng rào chắn bằng tôn để tránh tình trạng người dân tái lấn

chiếm nhưng hiện nay vẫn còn một số người dân tự ý bày bán hàng rong tại đây gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, thời gian tới, UBND xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những hộ vi phạm. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị các ngành chức năng phối hợp để xử lý các trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Thiết nghĩ, để giảm thiểu những hệ lụy không đáng có từ việc lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, điều quan trọng nhất là sự thay đổi quan niệm mua bán của đại bộ phận người dân. Chỉ khi nào người dân nhận thấy sự nguy hiểm của việc mua bán dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị thì khi đó tình trạng này mới có thể chấm dứt. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm để người tham gia giao thông được bảo đảm an toàn, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. HẢI DƯƠNG



Hoạt động buôn bán tại đây không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn mất mỹ quan đô thị.